



ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
และนายกเทศมนตรีเมืองหนองก้

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๙๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๑๐๐  
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน  
การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติได้มีคำสั่งที่  
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริม  
และพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีมติให้ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย  
และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาในสังกัด โดยให้บุคลากร  
ทางการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที  
พร้อมทั้งให้เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษาเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ  
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเป็นประจำต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒. จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถแนะนำดูแลตามบริบทพื้นที่ภายในสถานศึกษา เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานสนามโล่ง เป็นต้น

๓. จัดตั้งชมรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความสนใจ  
โดยให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาให้รวมตัวกันตั้งชมรมเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม  
ที่ชมรมหรือสโมสรสนใจ

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขันการออกกำลังกาย  
และการเล่นกีฬา กีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้านของไทย ภายในสถานศึกษา เช่น การเดินแอโรบิก  
การวิ่งสามขา กระโดดเชือก ฯลฯ และจัดให้มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วม  
กิจกรรม

/๕. ติดต่อ...

๕. ติดต่อ ประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้มีการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้อำเภอเจ้าองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเทศบาลเมืองหนองกี่ ขอให้ดำเนินการตามนัยดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายถาวร อ่อนน้อม)  
จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๔๗



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๑๐๐

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
จังหวัดปราจีนบุรี	
เลขที่รับ	4519 ๖๖
วันที่	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖ 15:3๐
<input type="checkbox"/> ค.บ.ท.	<input type="checkbox"/> ก.บ.ด.
<input checked="" type="checkbox"/> ค.บ.ส.	<input type="checkbox"/> ก.บ.ป.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
ถนนนครราชสีมาเขตดุสิต ๑๐๓๐๑	

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๐๘๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ ๑๒๑๒๓

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีมติให้ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาในสังกัด โดยให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที พร้อมทั้งให้เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษาเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเป็นประจำต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒. จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถแนะนำดูแลตามบริบทพื้นที่ภายในสถานศึกษา เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานสนามโล่ง เป็นต้น

๓. จัดตั้งชมรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความสนใจ โดยให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาให้รวมตัวกันตั้งชมรมเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่ชมรมหรือสโมสรสนใจ

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขันการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้านของไทย ภายในสถานศึกษา เช่น การเดินแอโรบิก การวิ่งสามขา กระโดดเชือก ฯลฯ และจัดให้มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๕. ติดตาม ประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้มีการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

/ ในกรณี ...

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายธนภุต วิเศษฤทธิ์ โทร. ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙



ส่วนที่สุดท้าย

# บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๕๑๖๒๖
วันที่ 5 ก.ค. 2566
เรื่อง

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๕๐๙๘๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๗๑๒๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่ คณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว มาเพื่อทราบและให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ภายในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาในสังกัด โดยให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที พร้อมทั้งให้เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษาเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๑.๒ จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถแนะนำดูแลตามบริบทพื้นที่ภายในสถานศึกษา เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ลานสนามโล่ง เป็นต้น

๑.๓ จัดตั้งชมรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้ครอบคลุมและสอดคล้อง กับความสนใจ โดยให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาให้รวมตัวกันตั้งชมรมเพื่อร่วมกัน ทำกิจกรรมที่ชมรมหรือสโมสรสนใจ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขันการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬา กีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้านของไทย ภายในสถานศึกษา เช่น การเดินแอโรบิก การวิ่งสามขา กระโดดเชือก ฯลฯ และจัดให้มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑.๕ ติดตาม ประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้มีการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๒. สสำรวจและจัดส่งแผนงาน/โครงการที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาประเด็นพัฒนาที่ ๒ ๑ ให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. ตรวจสอบและระบุประเภทสถานที่ของลานออกกำลังกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๔,๙๖๒ แห่ง ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแจ้งคณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ๑ ในการประชุม ครั้งต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขที่ ๕๑๖๒๖
วันที่ 5 ก.ค. 2566
เวลา 15.34 น.